

นโยบายข้อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของท่านภายใต้เว็บไซต์ www.eto.ku.ac.th ตามที่ได้ให้ไว้ เช่น คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ ศาสนา อาชีพ วุฒิการศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail และสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook และ LINE รวมถึงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงหรือรวมถึงการใช้บริการต่างๆ เป็นต้น

2. เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน บางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Webpage) ของเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้นผ่านช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยอัตโนมัติ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงจำเป็นจากการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ การทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจความคิดเห็น หรือกิจกรรมการให้บริการใดๆ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปทำการเผยแพร่กับบุคคลภายนอกองค์กรโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. กรณีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือกิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ว่าจ้างให้ดำเนินงานดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ได้ประกาศไว้

สิทธิการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการสามารถขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสิทธิขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เก็บรวบรวมจากหน่วยงานอื่น หรือจากแหล่งอื่น เช่น ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ หากมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ และไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ ผู้ให้บริการมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมีและสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ได้

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจทำการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะไม่มีการเก็บข้อมูล

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามที่อยู่ปรากฏข้างล่างนี้

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2942 8820

หมายเลขโทรสาร : 0 2942 8708

E-mail : etoku@ku.ac.th